
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/๒๕๖7 (1 กรกฎาคม ๒๕๖7) 
 

หน้า ๑/19

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ครั้งที่  7/๒๕67 

วันจันทรท์ี่  1  กรกฎาคม  ๒๕67  เวลา 13.00 - 15.20 น. 
ณ  ห้องประชมุสามศร ชั้น 8 อาคาร 36 (สํานกังานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

(ระบบประชุมปกติ) 
 

ผู้มาประชุม 
๑. พลเอกวุฒินันท์  ลีลายุทธ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม  
๒. นายประเสริฐ  ศิร ิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. นายสิทธิพร  ครุฑนาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. ดร.พีระ  รัตนวิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต  เทียนบุญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม อธิการบดี กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี  เปลี่ยวจิตร์ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีนันท์  สทิธิจินดาร ์ ผู้แทนผู้บริหาร (รองอธิการบดี) กรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี) กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์  เจียมโฆสิต ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี) กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล  บัวบางพลู ผู้แทนผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ) กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธ์ิ  การบุญ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรฉัตร  อังคะหิรัญ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ  เนืองนันท์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที  ยงยุทธ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า รองอธิการบดี เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ไปราชการ) 
1. พลเอกวิชา  ศิริธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
2. ดร.ณัฐกฤตย์  ณ ชุมพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์ รองอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสด์ิชัย  ศรีพนมธนากร รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด  โกศลานันท์ รองอธิการบดี 
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๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร  อรรคศรีวร ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ุ  วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์  อุบาลี  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  กิจควร  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑๐. นายทรัพยสิทธ์ิ  เกิดในมงคล คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์  สุภาภรณ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์  โสตวิถี ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  รักษาพรต ผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินและรายได้ 
๑๕. นางสาวอรสา  อ่อนถาวร รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๑๖. นางสาวศศิร์กร  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๗. นางสาวเบญจวรรณ  หวานเสนาะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๘. นางสาวชัชนันท์  ร่อนจนิดา ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๙. นางสาวรุ่งนภา  ศรีสรรจันทร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๒๐. นางสาวนุจรี  อัมพะลพ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๒๑. นางสาวกาญจนา  เรืองภักด์ิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอระเบียบวาระการประชุม 

ตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งน้ี โดยให้มีการพิจารณาวาระท่ี ๕.8 เรื่องการพิจารณาแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นลําดับสุดท้าย พร้อมกับเรียนเชิญ พลเอกวุฒินันท์  ลีลายุทธ  
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม 

พลเอกวุฒินันท์  ลีลายุทธ  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  กล่าวเปิดการประชุมพร้อมดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
พลเอกวุฒินันท์  ลีลายุทธ  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง ดังน้ี 

(1) การแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตตคิุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสดํารงตําแหน่งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้รับ
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  
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สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เน่ืองในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบการแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เน่ืองในโอกาสดํารงตําแหน่งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามท่ีนําเสนอ 

(2) การแสดงความยินดกีบัคณะพยาบาลศาสตร ์
 ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ และ
ขอขอบคุณที่ได้สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบการแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ ตามท่ีนําเสนอ 

(3) การประชาสัมพนัธ์โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภฏัราํไพพรรณ ี
ตามท่ี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได้เปิดหลักสูตร Applied AI Digital and Languages 

Education ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2567 น้ัน จากการเปิดรับสมัครดังกล่าว
ยังมีนักเรียนจํานวนไม่มาก ทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนไม่ถึง 20 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4    
ก็มีจํานวนเพียงเล็กน้อย  ซึ่งอาจเน่ืองมาจากระยะเวลากระช้ันชิดหรือการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร   

จึงขอฝากให้ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์แนะนําโรงเรียนสาธิต กระจายข่าวสารให้บุคคลทั่วไปรับทราบ 
เพ่ือให้มีนักเรียนมาสมัครในปีการศึกษา 2568 มากขึ้น  เพราะถ้าหากนักเรียนหน่ึงห้องมีนักเรียนเพียงไม่ก่ีคนก็จะทํา
ให้บรรยากาศในห้องเรียนอ้างว้าง ว้าเหว่  ซึ่งเป้าหมายของโรงเรียนสาธิตควรจะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ช้ันนําในพ้ืนที่น้ี เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรสนับสนุนเรื่องการศึกษา เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สามารถไป
สอนที่โรงเรียนสาธิตได้ และห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บที่ใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น    

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามท่ีนําเสนอ 

๑.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง ดังน้ี 

(1) รายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2567 จํานวน 7 เรื่อง 
- เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดประชุมการลงนามบันทึกความเข้าใจ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีป่าไม้ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ด้านความร่วมมือในการจัดการศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
และการแลกเปล่ียนนักศึกษา บุคลากรของสถาบันการศึกษาท้ัง 2 แห่ง ซึ่งเริ่มต้ังแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567  
ถึงวันที่ 10 กันยายน 2572 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
คุณจาง  เช่ียวหลาน รองเลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีป่าไม้ มณฑลยูนนาน 
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-  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจัด
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปี 2567 ครบรอบ 52 ปี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  
ทองอร่าม อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  ภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี 

-  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม 
อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ์  เช้ือเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิด “โครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการเรียนรู้และเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ
การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ เก่ียวกับแนวทางการขับเคลื่อน การเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ถามตอบปัญหา การเสวนา
ทางวิชาการ และการอภิปรายผลการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา และครูจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดจันทบุรี จํานวนกว่า 400 คน 

- เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม 
อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, พระธรรรมวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร,  
พระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและ
กระทรวงพาณิชย์, นายมนต์สิทธ์ิ  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการกองทุนตัวแทน
อาสาสมัครผลักดันช้างป่าทุกอําเภอ  ในการร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปีการดําเนินงานเพื่อแก้ปัญหาช้างป่า 
ประจําปี พ.ศ. 2567  ซึ่งในปัจจุบันการสนับสนุนการทํางานของอาสาสมัครผลักดันช้างป่าและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากช้างป่าภายในจังหวัดได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์มากข้ึน จากการสนับสนุนของ
กองทุน “รวมจันท์ร่วมใจ” เพ่ือช่วยเหลืออาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าและผู้ประสบภัยจากช้างป่า จังหวัดจันทบุรี  
ที่จัดต้ังขึ้นต้ังแต่ปี 2565 

-  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ทรัพยสิทธ์ิ  เกิดในมงคล คณบดี
คณะนิติศาสตร์ พร้อมคณะทํางาน ให้การต้อนรับ นายมงคล  สงปรางค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานีช่วยทํางานช่ัวคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรีและทีมงาน ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิด “โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พ่ึงแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” สืบเน่ืองจากสํานักงานศาลยุติธรรม
ได้กําหนดให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายในหมู่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายภัทรพล  พลรังสิต ผู้พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี บรรยายให้ความรู้ 

-  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ โรงยิมเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ุ  วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี 
เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกชมรม ประจําปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2567    
ซึ่งมีทั้งหมด 40 ชมรม และมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 3,000 คน 
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- เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาครู ตํารวจตระเวนชายแดน พ้ืนที่ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก 
ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 เพ่ือพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสู่อนาคตครู ตชด. ที่มีคุณภาพ  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสด์ิชัย  ศรีพนมธนากร รองอธิการบดี (ด้านวิชาการ) ให้การต้อนรับ พันตํารวจเอก
พรหมวุฒิ  วุฒิวิวัฒน์ชัย รองผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 1, ดร.จักรพรรดิ  วะทา ที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนาครูและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และ ดร.จิตติมา  เจือไทย  โครงการน้ีมุ่งพัฒนาศักยภาพครู ตชด. 
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ผ่านหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้
ครู ตชด. ที่ยังไม่มีวุฒิการศึกษาทางวิชาชีพครู ได้เรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีเพ่ือเพ่ิมวุฒิทางวิชาชีพครู โดยคาดหวังว่า
โครงการน้ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพครู ตชด. และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
ในพ้ืนที่ห่างไกลให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อนักเรียน ตชด. ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถเติบโต  
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยมีครู ตชด. เข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 30 คน จาก 16 โรงเรียน ในสังกัดกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 11, 12, 13 และ 14 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2567 จํานวน 7 เรื่อง 

ตามท่ีนําเสนอ 

 (2) การนําเสนอผลงานที่โดดเด่นของคณะ/สํานัก/สถาบนั ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัราํไพพรรณ ี
ตามท่ี พลเอกวุฒินันท์  ลีลายุทธ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีความประสงค์ให้คณบดี

และผู้อํานวยการทุกหน่วยงานนําเสนอผลงานทีโ่ดดเด่นต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือรับทราบ
ข้อมูลและนําไปสู่การกําหนดนโยบายหรือแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี น้ัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม อธิการบดี ขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล  บัวบางพลู  
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์  สุภาภรณ์ ผู้อํานวยการ
สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน เป็นผู้นําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ตามลําดับดังน้ี 

(2.1)  ผลงานที่โดดเด่นของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล  บัวบางพลู  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นําเสนอผลงานที่โดดเด่นของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของบุคลากร  

เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) สามารถใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลว่า ก.พ.อ. 03 
ถูกต้องตรงกันหรือไม่อย่างไร  และหากเป็นกรณีที่จําเป็นต้องให้ส่งผลงานเพ่ิมเติมก็อาจจะแนะนําให้ส่งผลงานท่ีมี
ความเหมาะสมจากผลงานที่มีอยู่ในฐานข้อมูลได้  ซึ่งจะทําให้ระยะเวลาในการดําเนินงานรวดเร็วขึ้น  ทั้งน้ี ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร (Management Information System) ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นระบบเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้ข้อมูลในการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งจะมีเฉพาะผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาเท่าน้ันที่สามารถเปิดดูข้อมูล 
ในระบบได้  
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2. กรณีข้อมูลผลงานหรือ Portfolio ของบุคลากร ควรแบ่งเป็น 2 ประเภทอย่างชัดเจน คือ ข้อมูลทั่วไป
ที่เปิดเผยได้ เช่น ประวัติการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ และผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น  กับข้อมูล
ที่เปิดเผยไม่ได้ เช่น ประวัติทางวินัย และอื่น ๆ ตามกฎหมาย PDPA เป็นต้น  ดังน้ัน ควรกําหนดให้ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ของคณาจารย์หรือบุคลากรเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี ปัจจุบัน
ก็สามารถหาข้อมูลเหล่าน้ีได้จาก Google ซึ่งมีทุกอย่างละเอียดมาก 

3. ควรมีระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือสารสนเทศด้านการวิจัยหรือ Project publication ของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือการเปิดเผยและแสดงให้เห็นศักยภาพด้านการวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร  ทั้งน้ี ปัจจุบัน
แต่ละคณะแยกกันทําเว็บไซต์เองโดยไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับส่วนกลางหรือสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบผลงานที่โดดเด่นของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ดําเนินการ

ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(2.2)  ผลงานที่โดดเด่นของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์  สุภาภรณ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน นําเสนอ

ผลงานที่โดดเด่นของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม อธิการบดี ช้ีแจงกรณีการร่วมมือกับมิวเซียมสยามเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงตําหนักเทาเสร็จสิ้นแล้ว  โดยข้ันตอนต่อไปคือจะต้องพัฒนาปรับปรุงส่วนจัดการแสดงในบริเวณต่าง ๆ 
ตามการออกแบบของมิวเซียมสยาม เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักที่สมบูรณ์มีคุณค่าให้กับเมืองจันทบุรีได้ ซึ่งการ
ดําเนินงานดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณอีกพอสมควร  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยก็จะต้องพยายามดําเนินการจัดหางบ
สนับสนุนการดําเนินงานประมาณ 40 - 50 ล้านบาท  หากไม่สามารถหางบสนับสนุนจากที่อ่ืนได้ก็อาจจะมีความจําเป็น 
ต้องขอรับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน  ทั้งน้ี เบ้ืองต้นได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเรื่องการของบของ
กลุ่มจังหวัดเพ่ือให้เป็นแบรนด์ของจังหวัดจันทบุรี  ก็มีข้อกังวลว่างบกลุ่มจังหวัดจะต้องไป Defend กับจังหวัดอ่ืน
และยังไม่ตอบโจทย์ว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งมีความเห็นว่าเรื่องน้ีควรจะไปบรรจุในแผน
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา หรือไม่อย่างไร 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
- กรณีงบประมาณ 40 - 50 ล้านบาทเรื่องการจัดแสดง (Display) ของวังสวนบ้านแก้วหากมี

รายละเอียดครบถ้วนแล้วน้ัน  ควรเข้าพบโดยตรงกับสํานักงานงบประมาณในฐานะหน่วยจัดสรรงบประมาณเพ่ือหารือ
และขอคําแนะนําว่าควรจะดําเนินการแนวทางไหนอย่างไร  ซึ่งจะทําให้มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างชัดเจน 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบผลงานที่โดดเด่นของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน โดยให้ดําเนินการ

ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 (3) รายงานการดําเนินการด้านคดีความของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม อธิการบดี ขออนุญาตให้ นายประสิทธ์ิ  ประเสริฐสังข์ นิติกร 

เป็นผู้นําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม 
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นายประสิทธ์ิ  ประเสริฐสังข์ นิติกร นําเสนอรายงานการดําเนินการด้านคดีความของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  2 เรื่อง ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามท่ีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ได้มีมติที่ประชุม
รับทราบรายงานการดําเนินการด้านคดีความของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเรื่องคดีอาญาหมายเลขดําที่ อท 
52/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อท 75/2565 (ระหว่างนายบัญญัติ  สุขศรีงาม โจทก์ กับ นายประเสริฐ  ศิริ ที่ 1 
กับพวกรวม 13 คน จําเลย) โดยวันที่ 21 กันยายน 2565 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ (ช้ันต้น) 
มีคําสั่งคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้องโจทก์  และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
2566 ได้มีมติที่ประชุมรับทราบการอุทธรณ์คดีศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองระยอง) คดีอาญาหมายเลขดําที่ 
บ.2/2562 คดีหมายเลขแดงที่ บ.71/2565 น้ัน 

หน่วยวินัยและนิติการ ขอรายงานการดําเนินการด้านคดีความของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2 เรื่อง โดยสรุปดังน้ี 

1. กรณีคดีอาญาหมายเลขดําที่ อท 52/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อท 75/2565 (ระหว่างนายบัญญัติ  
สุขศรีงาม โจทก์ กับ นายประเสริฐ  ศิริ ที่ 1 กับพวกรวม 13 คน จําเลย) น้ัน  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ ได้อ่านคําสั่งศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีคําสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกา ให้ยกคําร้อง 
และไม่รับฎีกาของโจทก์ คดีจึงถึงที่สุดแล้ว ดังหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ที่ ศย 300.020/(สค) 275 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2567 

2. กรณีคดีอาญาหมายเลขดําที่ บ.2/2562 คดีหมายเลขแดงที่ บ.71/2565 (ระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.โชติ  เนืองนันท์ ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) น้ัน  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง  
ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือศาลปกครองสูงสุดจะกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก และจะกําหนดอ่านคําพิพากษาต่อไป 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการดําเนินการด้านคดีความของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2 เรื่อง 

ตามท่ีนําเสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 ๒.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕67 วันที่ 4 มิถุนายน 2567 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการรับรองรายงาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕67 วันที่ 4 มิถุนายน 2567 จํานวน 21 หน้า ดังเอกสารประกอบ 
การประชุม 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕67 วันที่ 4 มิถุนายน 2567 โดยไม่แก้ไข  

(ลับ) ๒.2 รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ 5/๒๕67 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมพิจารณา
วาระน้ีเป็นการประชุมลับ ดังเอกสารประกอบการประชุม 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมลับตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องหารือเชิงนโยบาย 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

5.1  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕66 [ม.๑๘(๔)] 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสด์ิชัย  ศรีพนมธนากร  รองอธิการบดี  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕66 ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย กองบริการการศึกษา ได้จัดทําข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ประจําปี
การศึกษา 2566 ระดับปริญญาเอก 1 คน และระดับปริญญาโท 2 คน รวมท้ังสิ้น 3 คน ซึ่งผ่านการอนุมัติให้สําเร็จ
การศึกษาจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

1. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/๒๕66 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕66 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบ
บัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ครั้งที่ 8 ประจําปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาโท หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร 1 คน ได้แก่ นายชัญญพัชร์  บุญธรรม 

2. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/๒๕66 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕66 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบ
บัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ครั้งที่ 14 ประจําปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาโท หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 1 คน ได้แก่ นายกิตติพันธ์  ห้วยหงส์ทอง 

3. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/๒๕67 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ๒๕67 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบ
บัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ครั้งที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 1 คน ได้แก่ นายธวัช  วิเชียรประภา 

ประเดน็เสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญา ประจําปีการศึกษา 2566 จํานวนทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย 

ระดับปริญญาเอก 1 คน และระดับปริญญาโท 2 คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 

5.2 การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 
[ม.๑๘(7)] 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  อนุพันธ์ ประธานหลักสูตรฯ นําเสนอการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ของคณะวิทยาการจัดการ ดังเอกสารประกอบการประชุม 
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ด้วย คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2568  ซึ่งปรับปรุงมาจาก “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563” 
โดยเป็นการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖8   

ทั้งน้ี การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/๒๕67 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕67 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบ
โดยให้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

บัดน้ี คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 

ของคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖8 ตามท่ีนําเสนอ 

5.3 การพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 [ม.๑๘(7)] 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  อิทธิมีชัย ประธานหลักสูตรฯ นําเสนอการพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ของคณะนิติศาสตร์ ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย คณะนิติศาสตร์ ได้จัดทําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568  ซึ่งปรับปรุงมาจาก 
“หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563” โดยเป็นการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเปิดรับนักศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖8   

ทั้งน้ี การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/๒๕67 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕67 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบ
โดยให้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

บัดน้ี คณะนิติศาสตร์ ได้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ของคณะนิติศาสตร์ 

ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖8 ตามท่ีนําเสนอ 

5.4 การพิจารณาแกไ้ขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 [ม.๑๘(7)] 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอการพิจารณาแก้ไขรายช่ือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 ด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความจําเป็นต้องแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สินาด  โกศลานันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ุ  วงษ์พา ได้ขอย้ายจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธวัฒน์  บุญหยง และอาจารย์ไชยพัฒน์  ทวีทรัพย์พิทักษ์ 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน และเพ่ิม อาจารย์ ดร.อัญชนา  กิจจานนท์ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร   
จึงมีการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ที่กําหนดไว้ ทั้งน้ี จะเริ่มใช้กับนักศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป 
สรุปแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี งามเสง่ียม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร จันทร์ตร ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธวัฒน์ บุญหยง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์ไชยพัฒน์ ทวีทรัพย์พิทักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท ์ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ุ วงษ์พา อาจารย์ประจําหลักสูตร 
8. อาจารย์ ดร.อัญชนา กิจจานนท์ อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 ทั้งน้ี โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/๒๕67 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕67 
เรียบร้อยแล้ว   

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป ตามท่ีนําเสนอ 

5.5 การพิจารณาลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 [ม.๑๘(7)] 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอการพิจารณาลดจํานวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
ของคณะวิทยาการจัดการ ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 ตามท่ีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ได้มีมติที่ประชุม
เห็นชอบการลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 ของคณะวิทยาการจัดการ จาก 5 คน เป็น 3 คน ต้ังแต่ปีการศึกษาที่ 1/2566 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วย 
รองศาสตราจารย์สุรีย์พร  พานิชอัตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  ชัยสุวรรณถาวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ  
สมารักษ์  น้ัน 
 คณะวิทยาการจัดการ มีความจําเป็นต้องขอลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ต้ังแต่ปีการศึกษา 1/2567 (ซึ่งขอปิดหลักสูตรต้ังแต่ 
ปีการศึกษา 1/2566 แบบมีเง่ือนไข) โดยนักศึกษาคงค้างจํานวน 24 คน จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ  
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จบการศึกษาในปีการศึกษา 1/2567 จํานวน 8 คน ซึ่งจะเหลือนักศึกษาคงค้างในเดือนตุลาคม 2567 จํานวน 16 คน 
จึงขอลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจากเดิม 3 คน ให้เป็น 2 คน ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป เพ่ือดูแลนักศึกษาของหลักสูตรต่อไปจนกว่านักศึกษาคนสุดท้าย
จะสําเร็จการศึกษา โดยให้มีอาจารย์ จํานวน 2 คน ดังน้ี 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  ชัยสุวรรณถาวร   
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ  สมารักษ์   

 ทั้งน้ี โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/๒๕67 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕67 
เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบการลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ของคณะวิทยาการจัดการ จาก 3 คน เป็น 2 คน ต้ังแต่  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป ตามท่ีนําเสนอ 

5.6 การพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราว ระดับมัธยมศึกษา ตําแหน่งครูผู้สอน    
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 5 อัตรา [ม.๑๘(13)] 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอการพิจารณาอนุมัติกรอบ
อัตรากําลังลูกจ้างช่ัวคราว ระดับมัธยมศึกษา ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จํานวน 5 อัตรา ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามท่ีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่ประชุม
เห็นชอบการเปิดหลักสูตร Applied AI Digital Languages Education ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี น้ัน 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงขออนุมัติกรอบอัตรากําลังครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาและ
ครูผู้สอนชาวต่างชาติ จํานวน 10 อัตรา ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา, 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา, สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา, สาขาวิชาเคมี 1 อัตรา, 
สาขาวิชาชีววิทยา 1 อัตรา, สาขาวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา, สาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา และสาขาวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา  
 ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 
ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติกรอบอัตรากําลังลูกจ้างช่ัวคราว ระดับมัธยมศึกษา ตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน 5 อัตรา คือ 

1. ครผูู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย  
2. ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
3. ครูผู้สอนสาขาวิชานาฏศิลป์ (ไทย)  
4. ครูผู้สอนสาขาวิชาพลศึกษา  
5. ครูผู้สอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 
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ประเดน็เสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัติกรอบอัตรากําลังลูกจ้างช่ัวคราว ระดับมัธยมศึกษา ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 5 อัตรา ตามท่ีนําเสนอ 

5.7 การพิจารณารายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) [ม.๑๘(3)] 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอการพิจารณารายงาน 
ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(รอบ 6 เดือน) ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 
พ.ศ. 2549 ข้อ 8 (5) กําหนดให้รายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกคร่ึงปีและสิ้นปีงบประมาณ 
ซึ่งจากการประเมินผลการดําเนินงานทั้งหมด 4 ส่วนน้ัน อยู่ระหว่างการดําเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก ส่วนที่ 3 การพัฒนาองค์กร และส่วนที่ 4 การสํารวจความพึงพอใจ
เก่ียวกับการบริหารงานของหน่วยงาน  โดยรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) เป็นการรายงานความคืบหน้าของส่วนที่ 1 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีและการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปดังน้ี 

1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีมีการดําเนินงานตัวช้ีวัดทั้งหมด 41 ตัวช้ีวัด อยู่ระหว่างดําเนินการ 17 ตัวช้ีวัด โดยบรรลุเป้าหมาย 
24 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 58.53 

1.2 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ พบว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 223 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
196 โครงการ โดยดําเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.11 

1.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พบว่า 
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 24.76 และร้อยละ 47.45 ซึ่งในไตรมาสท่ี 2 ใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามมาตรการเบิกจ่ายภาครัฐที่กําหนดเป้าหมายร้อยละ 47 

สําหรับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของหน่วยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 15 หน่วยงาน พบว่า บรรลุตามเป้าหมาย 
8 หน่วยงาน และไม่บรรลุตามเป้าหมาย 7 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. คณะครุศาสตร ์
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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3. คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. คณะวิทยาการจัดการ 
6. สํานักบริการวิชาการ 
7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ทั้งน้ี โดยผ่านความเห็นชอบและปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 5(6)/2567 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เรียบร้อยแล้ว 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม อธิการบดี ช้ีแจงว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่มีปัญหาการเบิกจ่าย
งบประมาณตามมาตรการของสํานักงบประมาณ เน่ืองจากในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปีจะรวบเงินที่ไม่ได้เบิกจ่าย
ของทุกหน่วยงานกลับมาบริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยหรือส่วนกลาง โดยกองนโยบายและแผนจะกําหนดช่วงเวลา
และรวบเงินที่ไม่ใช้ดังกล่าวเพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ทางราชการ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ให้ผู้บริหารตรวจสอบว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

ไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิของทุกโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่มีเง่ือนไขเวลาและไม่มีเง่ือนไขเวลากําหนด โดยให้เร่งรัดการดําเนินงาน
ทุกอย่างและดําเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมที่มีเง่ือนไขเวลาว่าต้องดําเนินการตามเวลา
ที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งน้ี เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพที่ดีด้วย 

2. ให้ช่วยกันกํากับติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานการเบิกจ่ายต้ังแต่ต้นปีงบประมาณหรืออาจจะมี
การติดตามทุกเดือน เพ่ือปรับแผนกรณีมีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประเดน็เสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) โดยให้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

5.8 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย [ม.๑๘(10)] 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตให้ ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ประกิต  เทียนบุญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ออกจากที่ประชุมและไม่อยู่ในที่ประชุม
ระหว่างการพิจารณาและการลงมติวาระน้ี ตามข้อ 18 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต  เทียนบุญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในฐานะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอออกจากที่ประชุมและไม่อยู่ในที่ประชุมระหว่างการพิจารณาและการลงมติในวาระน้ี 
 นางสาวสุนันทา  ศิริเจริญ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอการพิจารณา
แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบการประชุม  
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ตามท่ีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕67 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕67 ได้มีมติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้ดําเนินการรวบรวมรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2567 และประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว 
สรุปมีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต  เทียนบุญ  โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 
ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบเสนอช่ือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต  
เทียนบุญ เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังต่อไป 

จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต  เทียนบุญ เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป และพิจารณารับรอง  
มติที่ประชุมในวาระนี้โดยไม่ต้องรอการรับรองรายงานการประชุม 

พลเอกวุฒินันท์  ลีลายุทธ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม  สรุปที่ประชุมเห็นชอบการแต่งต้ัง 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต  เทียนบุญ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป และเห็นชอบการรับรองมติที่ประชุมในวาระน้ีโดยไม่ต้อง
รอการรับรองรายงานการประชุมในครั้งต่อไป ทั้งน้ี โดยไม่มีกรรมการผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบและรับรองมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต  เทียนบุญ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ตามท่ีนําเสนอ 
2. รับรองมติที่ประชุมในวาระนี้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมในคร้ังต่อไป   

(ลับ) 5.9 การพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 4 ราย [ม.๑๘(9)]  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมพิจารณา
วาระน้ีเป็นการประชุมลับ ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมลับตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๖.1  กําหนดการประชุมครั้งต่อไป  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอกําหนดการประชุม 
ครั้งต่อไป ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได้มีกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕67 ในวันจันทร์แรกของทุกเดือน ซึ่งมีกําหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ คร้ังที่ 8/๒๕67 ในวันจันทร์ที่ 5 
สิงหาคม 2567 เวลา ๑3.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสามศร ช้ัน ๘ อาคาร ๓6 (สํานักงานอธิการบดี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยมีการนําเสนอผลงานโดดเด่นของคณะต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สํานักงานอธิการบดี (2) สํานักทรัพย์สินและรายได้ น้ัน 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนดดังกล่าวข้างต้น  
 ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕67 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 
2567 ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ตามท่ีนําเสนอ 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอ่ืน ๆ 

7.1  ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ นําเสนอข้อมูลจากการประชุม
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

ตามท่ีมีการแต่งต้ังคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ชุดใหม่ และได้มี
การประชุมครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  ซึง่มีประเด็นสาระสําคัญจากการประชุม 2 เรือ่ง ดังน้ี  

1. ความล่าช้าในเร่ือง “การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ และการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” โดยที่ประชุมได้มีการมอบหมาย
คณะกรรมการให้สร้างระบบหรือกระบวนการเพื่อให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสามารถตรวจสอบได้ว่าดําเนินการ
อยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา 1 - 2 เดือนน้ี  

2. ความล่าช้าในเรื่อง “การขอโปรดเกล้าฯ ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี”  โดยที่ประชุมได้มีการรับทราบจากการช้ีแจงของผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ว่ามีบุคลากรไม่เพียงพอในการดําเนินงานเรื่องน้ี  เน่ืองจากจํานวนมหาวิทยาลัยทั้งหมดกว่า 100 แห่ง  ซึ่งที่ประชุม
ได้เสนอแนะให้มีการวางมาตรการในการติดตามการดําเนินงานว่าอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไร  ทั้งน้ี โดยที่ประชุม  
ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องน้ี 

 ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
2 เรื่อง ตามท่ีนําเสนอ 
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 7.2 รูปแบบการนําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
พลเอกวุฒินันท์  ลีลายุทธ นายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรูปแบบการนําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย 
ตามท่ี การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ได้มีมติที่ประชุม

เก่ียวกับการนําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมโดยให้แจ้งหน่วยงานต้นเรื่องจัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยทุกฉบับ โดยหลักการให้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ให้หน่วยงานต้นเรื่องจัดทําสรุปตารางเปรียบเทียบข้อมูลเดิมกับข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไขสําหรับ
การเสนอปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยทุกฉบับ พร้อมสรุปประเด็นกฎหมายที่เก่ียวข้อง
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของที่ประชุมทุกคร้ัง 

2. ให้หน่วยงานต้นเรื่องจัดทําสรุปข้อมูลและตารางเปรียบเทียบข้อมูลเดิมกับข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข  
และสําเนาเอกสารกฎระเบียบหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่เก่ียวข้องในกรณีที่นําข้อมูลมาใช้ในการจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศของมหาวิทยาลัยทุกฉบับ พร้อมสรุปประเด็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจของที่ประชุมทุกคร้ัง 

3. ให้หน่วยงานต้นเรื่องจัดทําสรุปข้อมูลและสําเนาเอกสารกฎระเบียบหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่เก่ียวข้อง
ในกรณีที่นําข้อมูลมาใช้ในการจัดทาํระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลยัทุกฉบับ พร้อมสรุปประเด็นกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของที่ประชุมทุกคร้ัง 

จึงขอให้ผู้นําเสนอหรือหน่วยงานต้นเรื่องดําเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น  และ
ควรจัดทําสรุปข้อมูลเป็น Presentation ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint แทนข้อมูลไฟล์เอกสาร Word หรือ PDF 
เป็นจํานวนมากหลายหน้า  เพ่ือลดการใช้เวลาในการพิจารณาและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากย่ิงขึ้น ก็จะ
ส่งผลให้มีการใช้เวลาประชุมน้อยลงและการประชุมที่มีประสิทธิภาพไม่จําเป็นต้องใช้เวลามาก   

ดังน้ัน ขอฝากฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลเรื่องการเสนอเอกสารประกอบวาระการประชุม
โดยให้สรุปข้อมูลเป็นไฟล์ PowerPoint ให้มีเน้ือหาเข้าใจง่าย  ทั้งน้ี บางเรื่องอาจมีไลด์เดียวก็รู้เรื่องความเป็นมา
และเหตุผลความจําเป็นได้จบในแผ่นเดียว ก็จะสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นและประหยัดเวลาด้วย 
 ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบรูปแบบการนําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามท่ีนําเสนอ  
โดยหลักการให้หน่วยงานต้นเร่ืองจัดทําสรุปข้อมูลและตารางเปรียบเทียบในรูปแบบ PowerPoint แทนข้อมูล  
ไฟล์เอกสาร Word หรือ PDF 

 7.3 แนวทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  

ดร.พีระ  รัตนวิจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะเป็นกรรมการประเมินผลงาน
เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งวิทยฐานะที่สูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นําเสนอแนวทางพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการเพ่ือการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
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เน่ืองจากปัจจุบันการประเมินผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งวิทยฐานะที่สูงขึ้นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้มีการปรับรูปแบบไปใช้ระบบดิจิตอลเพ่ือให้ส่งผลงานเป็นไฟล์และไม่ต้องส่งเป็นเอกสารแล้ว 
สรุปดังน้ี 

1. การส่งผลงานเป็นไฟล์ด้วยระบบดิจิตอล  โดยระบบจะสุ่มกําหนดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีไม่ตอบรับ
เป็นผู้ประเมินภายในเวลา 3 วัน ระบบจะสุ่มกําหนดกรรมการคนอื่นใหม่  กรณีตอบรับเป็นผู้ประเมินจะต้องดําเนินการ
ประเมินให้เสร็จภายในเวลา 30 วัน และหากประเมินไม่แล้วเสร็จระบบก็จะสุ่มไปหากรรมการคนใหม่ ซึ่งระบบน้ี
จะทําให้รวดเร็วขึ้น 

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินฯ จะมีอยู่ทั่วประเทศ  ซึ่งจะต้องได้รับการอบรมพัฒนาและ
ผ่านการทดสอบก่อนจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือประเมินว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินตําแหน่งระดับชํานาญการ
หรือระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญหรือระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

3. การประเมินผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 
ระดับชํานาญการพิเศษ (เทียบเท่าผู้ช่วยศาสตราจารย์) ปัจจุบันไม่ต้องมีผลงานทางวิชาการแต่จะประเมินจากไฟล์
คลิปแผนการเรียนการสอนและผลลัพธ์คุณภาพผู้เรียน, ระดับเช่ียวชาญ (เทียบเท่ารองศาสตราจารย์) ต้องมีผลงาน
ทางวิชาการ 1 ผลงาน เป็นงานวิจัยหรือนวัตกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง  ซึ่งนวัตกรรมต้องมีรายละเอียดตามเกณฑ์ที่กําหนด, 
ระดับเช่ียวชาญพิเศษ (เทียบเท่าศาสตราจารย์) ต้องมีผลงานทางวิชาการ 2 ผลงาน เป็นงานวิจัย 1 ผลงาน และ
นวัตกรรม 1 ผลงาน ซึ่งนวัตกรรมจะมีรายละเอียดตามเกณฑ์ที่กําหนดค่อนข้างมาก  

ทั้งน้ี การประเมินผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็
จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประเมินผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานมหาวิทยาลัย  แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะเสียเปรียบคือระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ต้องส่งผลงานจํานวน
หลายช้ินงาน  ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าบางคนต้องส่ง 4 - 5 ช้ินงาน 

จึงนําเสนอเพ่ือทราบข้อมูลสําหรับกําหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือการเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
(ผู้แทนคณบดี) ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)  นําเสนอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงกรณีเอกสารประกอบการสอน
เพ่ือประเมินผลการสอน 3 ประเด็น ได้แก่  

ประเด็นที่ 1 มีรายละเอียดข้อจํากัดเรื่องแบบแผนที่เข้มงวดมาก เช่น หัวข้อใหญ่ต้องมีคํานํา (Preamble) 
ต้องอารัมภบทเกร่ินนําก่อนแล้วต่อด้วยรายละเอียด เป็นต้น  โดยตรวจเช็คแบบนี้ถ้าตรงไหนไม่มีก็ไม่ได้  ซึ่งได้แจ้ง
ข้อมูลแล้วว่าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์จะไม่เกริ่นนํามาก ยกตัวอย่าง โรคไส้ต่ิงอักเสบ 
ก็จะขึ้นต้นด้วยคํานิยามเลยโดยไม่ต้องมีเกร่ินนําขึ้นต้นก่อนจะขึ้นหัวข้อคํานิยาม  ทั้งน้ี บางมหาวิทยาลัยใช้ PowerPoint 
เรียบเรียงเป็นระบบระเบียบก็เพียงพอแล้ว 

ประเด็นที่ 2 คําศัพท์ทางการแพทย์ใช้ภาษาอังกฤษและมีจํานวนมาก ซึ่งจะกําหนดว่าต้องทําเป็น
คําศัพท์เฉพาะโดยแปลเป็นข้อความภาษาไทยแล้วมีข้อความภาษาอังกฤษในวงเล็บ  ซึ่งก็เป็นความยากลําบาก   
อีกอย่างหน่ึง 
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ประเด็นที่ 3 รูปแบบเอกสารท่ีค่อนข้างเข้มงวดและไม่มีความยืดหยุ่น เช่น การแบ่งวรรคตอนเคาะหน้า
เคาะหลัง หรือการจัดก้ันหน้าก้ันหลังกระดาษ เป็นต้น ถ้าจะให้มีความรวดเร็วขึ้นก็อาจต้องมีความยืดหยุ่นในเร่ือง
การจัดรูปแบบของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน  ซึ่งเรื่องเอกสารเหล่าน้ีควรจะให้ส่งในรูปแบบ
ออนไลน์ได้แล้ว  

ทั้งน้ี ข้อดีของมหาวิทยาลัยก็คือการทําคู่ขนานการประเมินคุณภาพการสอนจากเอกสารประกอบการสอน
ขณะเดียวกันก็ส่งผลงานวิชาการคือ หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย จะส่งไปยังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ซึ่งไม่ทราบว่า
กําหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนหรือไม่อย่างไร  ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะกําหนดชัดเจนว่า
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้เวลาอ่าน 1 เดือน ระดับรองศาสตราจารย์ 2 เดือน ระดับศาสตราจารย์ 3 เดือน  
ดังน้ัน ผู้อ่านผลงานต้องทําให้ได้ภายในเวลาที่กําหนดและกระบวนการดําเนินงานจะรวดเร็วขึ้นใช้เวลามากไม่ถึงหน่ึงปี 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในฐานะ
ประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว)  ช้ีแจงกรณีเอกสารประกอบการสอนน้ัน ก.พ.ว.จะรับรอง 
(Approve) กับกรรมการผู้ตรวจเอกสารประกอบการสอนเท่าน้ัน  เมื่อก่อนเอกสารประกอบการสอนก็จะมีเอกสาร
เป็นแผ่น (Sheet) ในแต่ละเรื่องนํามารวบรวมประกอบกัน  แต่เอกสารคําสอนจะต้องเย็บเล่มมีองค์ประกอบของ
การทํารูปเล่มเอกสารที่ครบถ้วนก็จะคล้ายกับตําราและจะต้องได้รับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดย ก.พ.ว. 
จะกําหนดให้มีผู้พิจารณาเอกสารคําสอนประมาณ 3 - 4 คน ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน  ดังน้ัน 
เรื่องน้ีเป็นเรื่องภายในของมหาวิทยาลัยในการกําหนดรูปแบบ (Format) ต่าง ๆ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ  เนืองนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  นําเสนอ
กรณีเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจะเทียบเท่าเป็นตําราได้อีก
เล่มหน่ึงเลย  บางคนแก้ 300 หัวข้อหรือบางคนแก้ 7 - 8 ครั้ง บางครั้งมีผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีคุณสมบัติ
ผ่านเรียบร้อยแล้ว  แต่ปรากฏว่าผลประเมินเล่มจากภายในมหาวิทยาลัยยังไม่แล้วเสร็จและต้องใช้ระยะเวลารอผลตรงน้ี  
ดังน้ัน อาจจะต้องตรวจสอบรูปแบบการดําเนินงานเล่มภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ซึ่งปัจจุบันมีผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 2 - 3 คน เป็นต้น 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต  เทียนบุญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในฐานะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ผู้ประเมินผลงานผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการของแพทย์ก็ทั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยการขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์น้ัน การพิจารณา  
ก็พอสมควรอาจจะไม่ต้องเข้มข้นนัก แต่ตําแหน่งศาสตราจารย์จะต้องเข้มข้นอย่างมากทุกอย่างต้องสมบูรณ์ทั้งหมด  
แม้แต่เอกสารอ้างอิงหรือคําเขียนอ้างอิงจะต้องมีความถูกต้องผิดไม่ได้ รวมทั้งต้องเป็นไปตามระบบระเบียบที่ใช้
เป็นบรรทัดฐานในการเขียนที่กําหนดไว้ด้วย  หากเร่ิมต้นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไว้ไม่ดีก็จะส่งผลต่อโอกาสใน
การเป็นรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ได้  ดังน้ัน ควรเข้มข้นแต่ไม่ต้องเข้มมากสําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ 
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พลเอกวุฒินันท์  ลีลายุทธ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม  ขอให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
ช่วยกันศึกษาแนวทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยอ่ืนก็มีปัญหา
ในเรื่องน้ีเช่นเดียวกัน  ทั้งน้ี ขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันแชร์ความคิดการทํางานให้รวดเร็วขึ้น  ก็จะเป็นขวัญเป็นกําลังใจ
ของอาจารย์ทุกคน รวมถึงครูโรงเรียนสาธิตและตําแหน่งนักวิชาการอ่ืนในระดับชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ 
ระดับเช่ียวชาญหรือเช่ียวชาญพิเศษก็เช่นเดียวกัน  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ตามที่นําเสนอ  โดยมอบฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยศึกษาแนวทางดําเนินงาน
พร้อมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในโอกาสต่อไป 

เลิกประชุมเวลา  15.20  น. 

 (นางสาวรุ่งนภา  ศรีสรรจันทร์) 
ผู้พิมพ์และบันทึกการประชุม 

 

 (นางสาวศศิร์กร  อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

   พลเอก 

(วุฒินันท์  ลีลายุทธ) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม 


